

ดิแอทติจูดวันยัดทำเลเมืองท่องเที่ยวเดินหน้าลงทุน ธุรกิจโรงแรม



ดิแอทติจูดวันยัดทำเลเมืองท่องเที่ยวเดินหน้าลงทุนธุรกิจโรงแรม

เร่งศึกษาและวิเคราะห์ทำเลเชิงศูนย์กลางภูมิภาคตั้งเป้าตลาดเติบโตเพิ่ม 15%

อดีตผู้บริหารวุฒิสถิตินิกเดินหน้าลงทุนเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เตรียมจับมือพันธมิตรลุยธุรกิจโรงแรมเน้นเมืองท่องเที่ยวและจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค เล็งทำเลจังหวัดเชียงใหม่ พัทยา อุดรธานี และภูเก็ต ตั้งเป้าปี 59 ธุรกิจเติบโตประมาณ 15%

นายพลภัทร จันทร์วิเมลือง คณะกรรมการด้านการลงทุน บริษัท ดิ แอทติจูด วัน จำกัด อดีตผู้บริหารวุฒิสถิตินิกเปิดเผยถึงแผนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า หลังจากที่ได้ร่วมมือกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและวิลล่า คือโครงการคอนโดมิเนียม Saturdays และโครงการ MONO มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าของทั้ง 2 โครงการนั้นมียอดขายไปแล้วกว่า 80% โดยคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายในสิ้นปี 2559 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงแรมทั้งในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาได้เริ่มพัฒนาธุรกิจโรงแรมแห่งแรกที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้แล้วยังมีแผนที่จะร่วมทุนกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในเมืองท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะภายในต้นปี 2559 จะมีความชัดเจนเรื่องทิศทางและแผนการลงทุน รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและทำเลที่ตั้ง โดยได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจโรงแรมประมาณ 15%

นางสาวปฎิญาพร ธนัชชวลัย คณะกรรมการและที่ปรึกษา -บริษัท ดิ แอทติจูด วัน จำกัด อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วุฒิสถิตินิกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงแรมใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่พักอาศัยอยู่แล้ว โดยได้พัฒนาโครงการมายเพลส เรสซิเดนซ์ ที่จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีแนวโน้มที่ดี จึงมีแนวคิดที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัยในทำเลต่าง ๆ โดยเน้นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางของภูมิภาค ขณะนี้กำลังศึกษาทำเลในจังหวัดเชียงใหม่ พัทยา อุดรธานี ภูเก็ตฯลฯ

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณปฎิญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน